



สรุปมติการประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

www.senate.go.th

● สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ●

เรื่อง มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม)		
๑	รับทราบเรื่อง การพิจารณารับทราบรายงานของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ เรื่อง (ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) พ.ศ. ๒๖ ธ.ค. ๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	รับทราบ
๒	รับทราบเรื่อง สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งวุฒิสภาได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติม จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา (ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) พ. ๘ ม.ค. ๖๘)	รับทราบ
๓	รับทราบเรื่อง การออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน (ใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.	รับทราบ

รับรองรายงานการประชุม (๓ ครั้ง)		
-	รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๓ ครั้ง (ครั้งที่ ๑๔ ถึง ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)) (จ. ๒๓ ก.ย. ๖๗, จ. ๓๐ ก.ย. ๖๗ และ อ. ๑ ต.ค. ๖๗)	รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาทั้ง ๓ ครั้ง

กระทู้ถามเป็นหนังสือ (๓ กระทู้)		
๑	กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่แนวชายแดน (นายไชยงค์ มณีรุ่งสกุล เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)	รมช. กท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ผู้ได้รับมอบหมาย ได้เข้าร่วมประชุมและตอบกระทู้ถาม
๒	กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุบนเกาะเต่าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (นางสาวนันทนา นันทวโรภาส เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)	รมช. กค. (นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล) ผู้ได้รับมอบหมาย ได้เข้าร่วมประชุมและตอบกระทู้ถาม
๓	กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการควบคุมการระบาดของสัตว์สายพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานอย่างปลาหมอหางดำ มาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรและชาวประมง และการแสวงหาผู้รับผิดชอบ (นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ผู้ได้รับมอบหมาย : รมช. กษ. (นายอัครา พรหมเผ่า)	ผู้ได้รับมอบหมายติดภารกิจ ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็น วันจันทร์ที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๘

กระทู้ถามด้วยวาจา (๓ กระทู้)		
๑	กระทู้ถาม เรื่อง ยาเสพติดในงานเทศกาลดนตรี (นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) ผู้ได้รับมอบหมาย : รมว. ยธ. (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง)	ผู้ได้รับมอบหมายติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงทำให้กระทู้ถามเป็นอันตกไป
๒	กระทู้ถาม เรื่อง การใช้โดรนทางการทหาร (นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)	รมช. กท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ผู้ได้รับมอบหมาย ได้เข้าร่วมประชุมและตอบกระทู้ถาม
๓	กระทู้ถาม เรื่อง การฟรีวีซ่าที่ไม่ดึงดูดเพียงแต่นักท่องเที่ยววันศุกร์ถึงเสาร์ “กลุ่มเงินเทา” เอาประเทศไทยเป็นฐานอาชญากรรม (พลตำรวจโท วันไชย เอกพรพิชญ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)	รมช. กท. (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ผู้ได้รับมอบหมาย ได้เข้าร่วมประชุมและตอบกระทู้ถาม

เรื่องด่วน (๑ เรื่อง)		
-	ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) (นายประภาศ คงเอียด) (ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (๑๙๙ คน))	ให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นชอบ ๑๗๓ คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ ๖ คะแนน ไม่ออกเสียง ๑๑ คะแนน

เรื่องที่ค้างพิจารณา (๓ เรื่อง)		
๑	รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เลื่อนการพิจารณา
๒	นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เลื่อนการพิจารณา
๓	รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	เลื่อนการพิจารณา

เรื่องที่เสนอใหม่ (๓ เรื่อง)		
๑	ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๗ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	มิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานลับ
๒	รายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เลื่อนการพิจารณา
๓	รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	พิจารณารับทราบ

เรื่องอื่น ๆ (๔ เรื่อง)		
๑	ตั้งกรรมการในคณะกรรมการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่าง	เห็นชอบให้ตั้ง นางสาวเกศกมล เปลี่ยนสมัย เป็นกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
๒	ตั้งกรรมการในคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง	เห็นชอบให้ตั้ง นางสาวนันทนา นันทวโรภาส และนายสุนทร เขาวังจิก้า เป็นกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
๓	ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน	มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณา ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
๔	ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พ.ศ. ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน	มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณา ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน

สืบค้นข้อมูลการประชุมวุฒิสภา ได้ที่





สรุปผลการประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

โดย สำนักงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมีพลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จำนวน ๒ เรื่อง

เป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. ผลการพิจารณารายงานประจำปีและร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒ เรื่อง

๑.๑ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว

๑.๒ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งวุฒิสภาได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติม จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

๒. การออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากในระเบียบวาระเรื่องด่วนจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจำเป็นต้องใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกในการลงคะแนน กรณีสมาชิกลับบัตรออกเสียง

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

ลงคะแนนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหลังห้องประชุม เพื่อดำเนินการจัดทำบัตรออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะต้องมีการนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลและใช้เวลาพอสมควร หากไม่มีบัตรออกเสียงลงคะแนน จะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระเรื่องดังกล่าวได้และไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน ด้วยวาจาแทนได้

(๒) รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และ
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้ง

(๓) กระทู้ถาม

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ **จำนวน ๓ เรื่อง**

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่แนวชายแดน (นายไชยรงค์ มณีรุ่งสกุล เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนกรัฐมนตรี)

ผลการพิจารณา

นายไชยรงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา สรุปสาระสำคัญได้ว่า ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก ปัญหาแรงงานต่างด้าวข้ามชาติและปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของประเทศไทยเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม เช่น ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ตลอดจนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม สภาพปัญหาดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและกฎหมายหลายฉบับ นอกจากนี้ ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ในแนวชายแดนไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้มีผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวนมาก อันทำให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติโดยรวม และทำให้เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านงบประมาณในการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาด้านสาธารณสุขหรือปัญหาด้านอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีมาตรการป้องกันและแนวทาง

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

ในการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่แนวชายแดนหรือไม่ อย่างไร และมีมาตรการป้องกันและแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่แนวชายแดนเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม เช่น ประเทศมาเลเซีย หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่แนวชายแดนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหรือไม่ อย่างไร

พลเอก ฉัตรพล นาควาณิชชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร ชินวัตร) และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลได้ตระหนักและกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่แนวชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและนวัตกรรมมหาดไทยร่วมกันจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นแนวทางให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ในการดูแลชายแดนร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงกับการเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนและมีเอกภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน รวมถึงมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลการสัญจรข้ามแดนระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลในการตรวจสอบติดตามการผ่านเข้าออก การตรวจจับและสกัดกั้น การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของข้ามแดนที่ผิดกฎหมาย การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพของพื้นที่ชายแดน อาทิ การใช้โดรนหุ่นยนต์ลาดตระเวน การใช้กล้องวงจรปิดแบบตรวจจับความร้อน และการสร้างรั้วป้องกันชายแดนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งยังได้มีการหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการติดตามตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายหรือขบวนการลักลอบอย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม รัฐบาลมีแนวทางจัดการกับผู้หลบหนีเข้าเมืองให้สอดคล้องกับบริบทด้านความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การแสวงหาความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การบริหารจัดการของภาครัฐ และการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น การส่งกลับไปยังประเทศต้นทางหรือส่งไปยังถิ่นฐานประเทศที่สาม เป็นต้น ทั้งนี้ หากพบเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รัฐบาลได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองประชาชนผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ โดยการเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลนั้นเป็นความลับ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดรัฐบาลไม่หารือกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง เพราะในพื้นที่ภาคใต้สถานการณ์แรงงานเถื่อนยังเป็นไปโดยปกติและเพิ่มมากขึ้น จึงตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เพื่อติดตามปัญหาการบุกรุกชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนของกลุ่มกำลังว่าแดงพบว่า ไม่มีถนนด้านความมั่นคงหรือถนนที่จะอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาอธิปไตยชายแดนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลเอก ฉัตรพล นาควาณิชชัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้ดำเนินการเจรจาระหว่างประเทศเกี่ยวกับแรงงานในระบบแล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งพบว่าเป็นการสมประโยชน์กันของผู้ประกอบการและผู้ลักลอบนำเข้าแรงงานบางส่วน นอกจากนี้ ยังพบว่ากระบวนการลักลอบนำเข้าแรงงานมาในประเทศและเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนมีการเอื้อประโยชน์กัน รัฐบาลจึงต้องดำเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ส่วนเรื่องการทำถนนในบริเวณชายแดนไปยังฐานทัพ จะพยายามดำเนินการและให้กระทบต่อพื้นที่ป่าไม้ให้น้อยที่สุด

๓.๑.๒ กระตุ้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุบนเกาะเต่าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (นางสาวนันทนา นันทวโรภาส เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

ผลการพิจารณา

นางสาวนันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระตุ้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา สรุปสาระสำคัญได้ว่า ด้วยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตัวแทนประชาชนเกาะเต่าได้ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกรณีกรมธนารักษ์ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ประชาชนได้จับจองที่ดินบนเกาะเต่ามาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ กรมราชทัณฑ์ได้ก่อสร้างเรือนจำบนพื้นที่เกาะเต่าประมาณ ๒๕ ไร่ และมีการย้ายนักโทษการเมืองมาอยู่ที่เรือนจำ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ นักโทษทั้งหมดได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัว เรือนจำจึงถูกทิ้งร้าง ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ประมวลกฎหมายที่ดินเริ่มใช้บังคับและให้ประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินไปขึ้นทะเบียนสิทธิครอบครองที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๘ กระทรวงการคลังได้แจ้งสิทธิการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) เกาะเต่าทั้งเกาะเนื้อที่ ๑๕,๐๐๐ ไร่ ทำให้ประชาชนเกาะเต่าไม่สามารถแจ้งสิทธิการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ได้ และได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ร้องเรียนไปยังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีข้อสรุปว่า ที่ราชพัสดุนบนเกาะเต่ามีเพียงพื้นที่ที่เป็นเรือนจำประมาณ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

๒๕ ไร่ เท่านั้น พื้นที่นอกเหนือจากนั้นกรมธนารักษ์ควรคืนให้แก่ประชาชน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ร้องเรียนต่อแม่ทัพภาคที่ ๔ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค ๔ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีแม่ทัพภาคที่ ๔ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งมีมติว่า เกาะเต่าไม่เป็นที่สงวนหวงห้ามตามกฎหมาย การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไม่ถูกต้อง การแจ้งสิทธิการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ที่ระบุว่ามีการใช้ประโยชน์ทั้งเกาะ เป็นการแจ้งสิทธิการครอบครองที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการปิดกั้นโอกาสการใช้สิทธิของประชาชน กรมราชทัณฑ์ใช้ประโยชน์เกาะเต่าเฉพาะพื้นที่เรือนจำประมาณ ๒๕ ไร่ อีกทั้งประชาชนถือครองและทำประโยชน์บนเกาะเต่ามาก่อนที่กรมราชทัณฑ์จะปลูกสร้างเรือนจำ ขอเรียนถามว่า กระทรวงการคลังจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุในพื้นที่เกาะเต่าทั้งเกาะโดยมิชอบด้วยกฎหมายเมื่อใด และมีแผนการดำเนินการเพื่อคืนสิทธิในพื้นที่ที่เกินกว่า ๒๕ ไร่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกาะเต่าหรือไม่ อย่างไร รวมถึงจะพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ที่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๕๙ ทวิ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในสถานะทางกฎหมายของพื้นที่และคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับประชาชนเกาะเต่าหรือไม่

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิชัย ชุณหวชิร) ให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมราชทัณฑ์ได้ก่อสร้างเรือนจำบนเกาะเต่าและเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกาะเต่าทั้งเกาะ รวมถึงได้ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุโดยระบุชัดเจนถึงจำนวนสิ่งปลูกสร้างและมีอาณาเขตจรดทะเลสี่ทิศทาง ต่อมา มีการเลิกใช้เรือนจำกรมราชทัณฑ์ได้คืนที่ดินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับกระทรวงการคลังได้แจ้งสิทธิการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) บนเกาะเต่าโดยอิงหลักฐานที่กรมราชทัณฑ์ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ดังนั้น เกาะเต่าจึงเป็นที่ราชพัสดุทั้งเกาะ อย่างไรก็ตาม ได้มีการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ ๑. โครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ โดยนำที่ดินราชพัสดุมาให้ประชาชนเช่าเพื่อทำการเกษตรและอยู่อาศัยในอัตราไร่ละ ๔๐ บาทต่อปี ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนเกาะเต่าเข้าร่วมโครงการแล้ว ๒. การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีประชาชนเกาะเต่าขอพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน ในส่วนของการปรับแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ที่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๕๙ ทวิ อยู่ในอำนาจของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลังจึงไม่สามารถริเริ่มแก้ไขกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้

นางสาวนันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา มีข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงไม่มีการนำมติของหน่วยงานอื่นที่มีมติว่าพื้นที่บนเกาะเต่านอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นเรือนจำควรคืนให้แก่ประชาชนมาพิจารณา อีกทั้งการให้เช่าที่ราชพัสดุในราคาถูกตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์และ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตราการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นเพียงการให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมว่า มีแนวทางให้ประชาชนเกาะเต่าได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของบรรพบุรุษหรือไม่ และประชาชนเกาะเต่าจะขอเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพื่อหารือในประเด็นดังกล่าวได้หรือไม่

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่มีการกล่าวอ้างว่าประชาชนได้ครอบครองที่ดินมาตั้งแต่บรรพบุรุษและก่อนที่กรมราชทัณฑ์จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และเรือนจำ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมราชทัณฑ์ได้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกาะเต่าทั้งเกาะ และกระทรวงการคลังได้แจ้งสิทธิการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) บนเกาะเต่าตามหลักฐานที่กรมราชทัณฑ์ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เกาะเต่าจึงเป็นที่ราชพัสดุทั้งเกาะ อีกทั้งการกล่าวอ้างดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยินดีให้ประชาชนขอพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน ส่วนมติจากหน่วยงานต่าง ๆ กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ แล้ว ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ยินดีหารือประเด็นดังกล่าวกับประชาชนเกาะเต่า

๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการควบคุมการระบาดของสัตว์สายพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานอย่างปลาหมอหางดำ มาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรและชาวประมงและการแสวงหาผู้รับผิดชอบ (นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ผลการพิจารณา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอัครา พรหมเผ่า) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์) ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐

๓.๒ กระทำด้วยวาจา

จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๒.๑ กระทำเรื่อง ยาเสพติดในงานเทศกาลดนตรี (นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนกรัฐมนตรี)

ผลการพิจารณา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามจากนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร) มีภารกิจเป็นประธานการประชุม เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกระทรวงยุติธรรม ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง

๓.๒.๒ กระทำเรื่อง การใช้โดรนทางการทหาร (นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)

ผลการพิจารณา

นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา สรุปสาระสำคัญได้ว่า ขณะนี้ทั่วโลกได้มีการนำโดรนเพื่อการทหารมาใช้งานในภารกิจต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ได้แก่ การใช้โดรนในการลาดตระเวนเพื่อสำรวจพื้นที่ไฟป่า เก็บภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ข้อมูลในภารกิจทางยุทธศาสตร์ การใช้โดรนเพื่อการโจมตีโดยใช้โดรนที่ติดตั้งอาวุธเพื่อโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ การใช้โดรนเพื่อการขนส่งอุปกรณ์ อาหารและสิ่งจำเป็นในพื้นที่ที่ยากลำบาก การใช้โดรนเพื่อสังเกตการณ์ทางทะเล การใช้โดรนในสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้รบกววนหรือเจาะระบบสื่อสารของศัตรู ตลอดจนการใช้โดรนเพื่อตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับสภาพปัญหาในปัจจุบันพบว่า การใช้โดรนทางการทหารเพื่อสำรวจพื้นที่ชายแดน ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ก่อนทุกครั้ง ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีความเสียเปรียบในการต่อสู้กับประเทศฝ่ายตรงข้าม นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลกระทบทางจริยธรรมและสิทธิประชาชนในการใช้โดรนทางการทหาร เนื่องจากการใช้โดรนจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของประชาชนผู้สุจริต ดังนั้น ควรจะต้องมีการตรากฎหมายให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบทางจริยธรรมในการใช้โดรนทางการทหาร และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเตรียมความพร้อมด้านนโยบายและการปฏิบัติการของกองทัพ คือ ในแต่ละกองร้อยของทหารควรมีโดรนอย่างน้อย ๑ ตัว

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

เพื่อใช้ปฏิบัติการตามภารกิจ ตลอดจนต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกอบรมและพัฒนา กำลังพลให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนด้วย เช่น สงครามไซเบอร์ เป็นต้น ขอเรียนถามว่า กระทรวงกลาโหมมีนโยบายในการเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้โดรนทางการทหารหรือไม่ อย่างไร

พลเอก ฉัตรพล นาควาณิชชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า กองทัพอากาศให้ความสำคัญในการใช้โดรนเพื่อการทหาร แต่ในปัจจุบันนี้กองทัพอากาศยังไม่มีการนำโดรนมาใช้ เนื่องจากกองทัพอากาศจะต้องมีการดำเนินการภายใต้ กฎหมายที่กำหนด โดยจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ยังมีข้อขัดข้องในหลายประการและจะต้องมีการกำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบูรณาการงาน ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโดรนให้เป็นระบบ รวมถึงเรื่องการจัดการจราจรทางอากาศระหว่างโดรนด้วยกันเองและ ระหว่างโดรนกับเครื่องบินด้วย ตลอดจนเรื่องมาตรฐานในการจัดหาโดรนของกองทัพอากาศ อีกทั้งจะต้องมีการเตรียมการในด้านบุคลากรเพื่อรองรับในการนำโดรนมาใช้เพื่อการทหารด้วย ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ กองทัพอากาศได้มีแผนการจัดหาโดรนเพื่อการโจมตีเข้ามาใช้งานบริเวณพื้นที่แนวชายแดน สำหรับคุณสมบัติ ของโดรนที่กองทัพอากาศต้องการนำมาใช้นั้นจะต้องสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้ด้วย เช่น ประโยชน์ ด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ นอกเหนือจากการรบ เป็นต้น นอกจากนี้ กองทัพอากาศต้องจัดหาอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการต่อต้านโดรนด้วย เนื่องจากในขณะนี้ประชาชนได้มีการใช้ประโยชน์จากโดรนเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก

นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา ได้มีข้อสังเกตว่า ควรเพิ่ม งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมโดรนและการวิจัยด้านโดรนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากโดรนให้มากที่สุดและเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมโดรน ภายในประเทศอีกด้วย

พลเอก ฉัตรพล นาควาณิชชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันเรื่องการใช้โดรนเพื่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้น รัฐบาลและ กระทรวงกลาโหมกำลังเร่งรัดดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการปรับแก้กฎหมายที่มีอยู่ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากการใช้โดรนเพื่ออุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศนั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายหน่วยงาน อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง เป็นต้น

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

๓.๒.๓ กระตุ้น เรื่อง การฟรีวีซ่าที่ไม่ดึงดูดเพียงแต่นักท่องเที่ยว นักธุรกิจแต่รวมถึง "กลุ่มจีนเทา" เอาประเทศไทยเป็นฐานอาชญากรรม (พลตำรวจโท วันชัย เอกพรพิชญ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)

ผลการพิจารณา

พลตำรวจโท วันชัย เอกพรพิชญ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งคำถามในที่ประชุม วุฒิสภา สรุปสาระสำคัญได้ว่า รัฐบาลควรจะมีการพิจารณาทบทวนในเรื่องของนโยบายฟรีวีซ่าโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหรือจากประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรม เนื่องจากการฟรีวีซ่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการติดตามตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ทำให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งกลายเป็นฐานในการก่ออาชญากรรม จึงต้องมีการคัดกรองที่เข้มงวด คือ มีการใช้เทคโนโลยีหรือฐานข้อมูลระหว่างประเทศโดยมีการติดตั้งระบบ AI หรือ Big Data ตรวจสอบ อีกทั้งมีมาตรการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศจีน หรือประเทศอื่น ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านความมั่นคง รวมทั้งควรมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำให้เกิดความผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรม ขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีแนวทางการแก้ไขปัญหา การฟรีวีซ่าของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ รวมไปถึงกลุ่มจีนเทาเพื่อไม่ให้เข้ามาก่ออาชญากรรมหรือ แอ้งอาชืพคนไทยหรือไม่ อย่างไร

พลเอก อนุพงษ์ นาควาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ให้ตอบกระตุ้น ตอบชี้แจงว่า การฟรีวีซ่าเป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจ ทำให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย รายได้หลักของประเทศไทยจึงมาจากการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันได้มีผู้แสวงหาประโยชน์ จากการดำเนินนโยบายนี้ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญโดยเน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว รวมทั้งจะมีการประเมินว่าการฟรีวีซ่านั้นมีคุ้มค่า กับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ นอกจากนี้ ในการประชุมของหน่วยงานความมั่นคงได้ทราบข้อมูล ว่านักท่องเที่ยวหรือขบวนการที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย มีจำนวนร้อยละ ๘๐ ที่เข้ามาในช่องทาง ที่ผ่านจากใจกลางของประเทศนั้น ๆ แล้วเข้ามาสู่พื้นที่ชายแดน และอีกร้อยละ ๒๐ เป็นการลักลอบ เข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน ในฐานะที่กระทรวงกลาโหมมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้มีการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งมีการเข้มงวดในการตรวจบุคคล ที่จะเข้าออกตามแนวชายแดนทั้งช่องทางปกติและช่องทางธรรมชาติ รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีและ จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการดำเนินการ ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมยังได้ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

ต่าง ๆ ตามแนวชายแดนเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการค้ำมนุษย์ การลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย รวมทั้งเรื่องของยาเสพติด ส่วนในประเด็นอื่น ๆ ที่ไม่สามารถตอบได้ในนามของ กระทรวงกลาโหม ขอนำข้อมูลเหล่านี้ไปนำเสนอต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป

พลตำรวจโท วันชัย เอกพรพิชญ์ สมาชิกวุฒิสภา มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านตรวจตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นด้านทหาร ด้านตำรวจ หรือ ด้านที่มีการบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองที่ไม่สามารถสกัดกั้นกลุ่มคนที่เป็นอาชญากรรมตามแนวชายแดน เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงขอให้เร่งรัดในเรื่องของงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่บริเวณแนวชายแดนด้วย

พลเอก อนุรักษ์ นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของข้อเสนอแนะของผู้ตั้งกระทู้ถาม กระทรวงกลาโหมอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งในเรื่องของอุปกรณ์และยุทธโปกรณ์ รวมทั้งกำลังพลที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จะมีการเพิ่มกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นยาเสพติด ในขณะที่เดียวกันกำลังพลส่วนนี้จะมีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในเรื่องการป้องกันการค้ำมนุษย์และการลักลอบนำเข้าแรงงานโดยผิดกฎหมาย รวมถึงในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

เรื่องด่วน

จำนวน ๑ เรื่อง

ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑)

ผลการพิจารณา

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของ นายประภาศ คงเอียด ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสามัญได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อคณะกรรมการสามัญได้นำเสนอรายงานของคณะกรรมการทั้งในส่วนที่มีได้เป็นรายงานลับ และส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๑) ปราบปรามการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ให้ความเห็นชอบ	๑๗๓ คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบ	๑๑ คะแนน
ไม่ออกเสียง	๖ คะแนน

จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายประภาศ คงเอียด ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมวุฒิสภา จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง

๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามมาตรา ๒๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ผลการพิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจงติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

๕.๒ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ผลการพิจารณา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจงติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

๕.๓ รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖)

ผลการพิจารณา

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจงติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

จำนวน ๓ เรื่อง

๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๗ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมลงมติให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๗ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๖.๒ รายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๗๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒)

ผลการพิจารณา

กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจงติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**๖.๓ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘)**

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณารายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของที่ประชุมวุฒิสภา ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา

ภายหลังจากที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล) แลกรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การกู้เงินเพื่อต้นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ให้โตขึ้น จะส่งผลให้หนี้สาธารณะพุ่งสูงขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่า GDP ของประเทศไทยกับประเทศเวียดนามแล้ว ปรากฏว่า GDP ของประเทศเวียดนามเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเกือบเทียบเท่ากับประเทศไทยแล้ว โดยปัญหาทางการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการลงทุน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) และในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมูลค่าส่งออกสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้แก่ธุรกิจที่มีคนต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด ซึ่งมากกว่ารายได้แก่ธุรกิจที่มีคนไทยเป็นเจ้าของทั้งหมด มีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปมากเป็นอันดับหนึ่งและในทางกลับกันมีการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงเป็นอันดับหนึ่งด้วย ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศไทย ควรเพิ่มการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดำเนินการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) อย่างต่อเนื่อง ลดการทุจริตในภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ส่งเสริมสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าส่งออกลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก ควรหาแนวทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลกิจการของรัฐให้ดียิ่งขึ้น ลดการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิง ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะไฟฟ้า ผลักดันสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น ข้าวหอมมะลิ กาแฟ และจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งนี้ ในการบริหารหนี้สาธารณะควรจะต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุน และรัฐบาลไม่ควรค้าประกันในทุกเรื่อง เพื่อจะได้นำเงินมาบริหารจัดการและดูแลประชาชนได้มากขึ้น โดยเฉพาะการบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล กรณีหนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Development Fund: FIDF) และการค้าประกันหนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ควรจะต้องชำระหนี้สิ้นสุดแล้ว นอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ตว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกู้เงินหรือไม่ และกรณีการจัดสรรเงินประมาณเพื่อการวิจัยของสำนักงานพัฒนา

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ นั้น จะสามารถก่องหนึ่เพื่ออุดหนุนหน่วยงานดังกล่าวได้หรือไม่

จากนั้น ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาในการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศไทย เช่น การเพิ่มการลงทุนภาคเอกชน การดำเนินการโครงการ EEC และ SEC อย่างต่อเนื่อง ลดการทุจริตในภาครัฐ ปรับเปลี่ยนแนวทางการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลกิจการของรัฐให้ดียิ่งขึ้น ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ผลักดันสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรม สำหรับการค้าประกันหนี้ของรัฐวิสาหกิจ จะค้าประกันเฉพาะโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลัก เช่น โครงการของ รฟท. ขสมก. และการเคหะแห่งชาติ เพื่อลดต้นทุนการกู้เงิน ซึ่งหากเป็นการดำเนินโครงการในเชิงพาณิชย์รัฐวิสาหกิจจะเป็นผู้ชำระคืนหนี้จากเงินรายได้เอง ส่วนหนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Development Fund: FIDF) ได้มีการตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดให้กองทุนมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสามารถชำระหนี้ได้เพิ่มขึ้น คาดว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๒ ทั้งนี้ ในส่วนของแผนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ได้มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การปรับหนี้ระยะสั้นและระยะยาวตามเครื่องมือการกู้ซึ่งปรับเป็นหนี้ระยะยาวมากขึ้น ยืดอายุหนี้ให้เหมาะสมกับอายุของโครงการ และจะขอปรับเพิ่มการชำระหนี้เงินต้นให้มากขึ้น เป็น ๓ - ๕ เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยปัจจุบันรัฐบาลยังมีความจำเป็นต้องจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลและมุ่งเน้นการปรับลดขนาดการขาดดุลและควบคุมการก่องหนึ่สาธารณะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในระยะปานกลาง สำหรับการจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต และงบเพื่อการวิจัยของ สวทช. สกสว. และ สอวช. นั้น ไม่อยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ แต่เป็นการจ่ายจากเงินที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยการกู้เงินนั้นต้องเป็นโครงการลงทุน ซึ่งหากมีการวิจัยในโครงการจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของการลงทุนในโครงการนั้น ๆ

ที่ประชุมพิจารณาสรุป

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

(๗) เรื่องอื่น ๆ

จำนวน ๓ เรื่อง

๗.๑ ตั้งกรรมการในคณะกรรมการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นางสาวเกศกมล เปลียนสมัย เป็นกรรมการในคณะกรรมการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓

๗.๒ ตั้งกรรมการในคณะกรรมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นางสาวนันทนา นันทวโรภาส และนายสุนทร เขาว์กิจคำ เป็นกรรมการในคณะกรรมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓

๗.๓ ขอยกเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๓๖ และข้อบังคับ ข้อ ๑๓๖

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

๗.๔ ขอย้ายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของ
คณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอำนาจเรียก
ของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ และข้อบังคับ ข้อ ๑๓๖

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา

